



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เฟซบุ๊กพุดธิมานันทวารการ, เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย	ร่างพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร -เสนอข่าว สภาการแพทย์แผนไทยเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในวันที่ (11 ม.ค. 2562) เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสือที่ ชม 0032.005/009	ชี้แจงกรณีเด็กเสียชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ -สสจ.เชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงาน กรณีเว็บไซต์อัจฉินเสนอข่าวร้องเรียนของ นายอานนท์ เงินเดือน เรื่อง บุตรคือ ดญ.ณัฏฐรัตน์ เงินเดือน อายุ 1 ปี 10 เดือน เสียชีวิตหลังการผ่าตัดหัวใจที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเห็นว่าเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรคและเหตุแทรกซ้อนของโรค ซึ่งผู้ร้องได้ยื่นขออุทธรณ์ และสสจ.เชียงใหม่ได้ทำหนังสือส่งไปยังสปสข. จะใช้พิจารณา 60-90 วัน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	คำรักรักษาพ.เอกชน -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.กองการประกอบโรคศิลปะ ทหารร่วมกับรพ.เอกชน เกี่ยวกับกรณี กรมการคำภายในกำหนดให้ค่ายาและเวชภัณฑ์ คำรักรักษาพยาบาลในรพ.เอกชนเป็นสินค้าควบคุม และกล่าวว่า เรื่องนี้ ยังต้องหารืออีกรอบ แต่กรณีนี้จะมีผลให้ราคายาถูกควบคุม ราคาขายในร้านขายยาจะต้องไม่เกินที่กำหนดข้างกล่อง ราคาขายในรพ.ต้องมีการตีความว่ายาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะหรือไม่ เพราะการสั่งจ่ายยาอยู่ในความรับผิดชอบของแพทย์ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า การรักษาพยาบาลของรพ.เอกชนเป็นทางเลือกของประชาชน การที่รัฐเข้ามาควบคุมราคาและคำรักรักษาพยาบาลในรพ.เอกชน เท่ากับเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเลือกรับบริการ ซึ่งผลกำไรที่เหลือจากการปันผลได้นำไปพัฒนารพ.ให้ดีขึ้น การจำกัดราคาจึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อทางเลือกของประชาชน รัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการแพทย์สภา กล่าวว่า การควบคุมราคาและเวช ภัณฑ์ รวมถึงคำรักรักษาพยาบาลในรพ.เอกชน มีข้อดีคือราคาอาจถูกลง แต่อาจทำให้เรื่องอื่นแพงแทน สิ่งที่ต้องควบคุมคือค่าธรรมเนียมแพทย์ โดยปัจจุบันมีกลไกการควบคุมอยู่แล้ว เช่น ระบบการประกันชีวิต อีกทั้งทุกรพ.มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกัน หากมีการควบคุมมากเกินไป ก็อาจเป็นไปได้เพิ่มส่วนอื่นแทน ฉะนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ นางปริยรัตน์ ล้อเสริมวัฒนา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า อยากให้กรม.ผ่านการพิจารณาเรื่องนี้ และควรมีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาตรวจสอบ หากรพ.คิดราคาเกินมาก ต้องมีหน่วยงานรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ไทยแลนด์พลัสทีวีช่อง NBT	การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดกิจกรรมพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมฯ มีกิจกรรมทางกายตามเกณฑ์ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ นำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับหน่วยงานราชการอื่น สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมรณรงค์กรมอนามัย Happy Health Happy Walk Steps Challenge 2.กิจกรรม Moving Forward กับผู้บริหาร และ 3.กิจกรรม Dream Fit Program
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สำนักข่าวไทย เว็บไซต์กรุงเทพรุกกิก	อย.เตือนอาหารเสริมลดความอ้วน -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เป็นระยะว่ามีผู้ได้รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าลดน้ำหนัก และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต อย.จึงขอเตือนผู้ที่ต้องการลดความอ้วน อย่าหลงเชื่อโฆษณาจำหน่ายยาลดความอ้วนผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต หรือซื้อยามารับประทานเอง เพราะเสี่ยงต่อผลข้างเคียง โดยยาลดความอ้วนส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ลดความอยากอาหารและกระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้น้ำหนักลดลงขณะรับประทานยา แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อหยุดยา (YO - YO Effect) นอกจากนี้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออย.มักตรวจพบการลักลอบใส่สารไซบูทรามิน ซึ่งเป็นสารอันตรายและมีผลข้างเคียงร้ายแรง คือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดกกังวล ตาพร่า และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งสารไซบูทรามินไม่สามารถใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นยา และจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 1 ผู้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรามินเป็นส่วนผสมจะมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และ ปรับ 2 ล้านบาท สำหรับการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและควบคุมอาหาร รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบเบาะแสการโฆษณา การผลิตจำหน่ายขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขอให้ร้องเรียนที่สายด่วน ออย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือสสจ.ทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน เติลนิวส์ ข่าวสด</p>	<p>ยาทรามาตอล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทรามาตอล เป็นยาแก้ปวดที่ทางการแพทย์ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง ผลข้างเคียงที่พบ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก มือสั่น ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ มึนงง ง่วงซึม หากใช้ในปริมาณมากอาจเกิดประสาทหลอนและนำไปสู่การเสียชีวิต หากใช้ยาหลายตัวร่วมกัน โดยเฉพาะยาอี ยาบ้า จะส่งเสริมอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้น จัดเป็นยาอันตราย ต้องควบคุมโดยแพทย์และห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในทุกกรณี</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ยาทรามาตอลทำให้เกิดการเสพติดได้เช่นเดียวกับฝิ่น เฮโรอีน หากได้รับเป็นเวลานานและหยุดยาทันทีที่เกิดอาการถอนยาได้ กรณีที่ไม่สามารถหยุดใช้ยาได้เองควรเข้ารับการรักษา หากผู้ปกครองพบบุตรหลานมีพฤติกรรมเสี่ยง ควรพูดคุยถึงอันตรายและผลกระทบที่ตามมา ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันฯ และโรงพยาบาลอภัยภูธรฯ ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th</p>
<p>เว็บไซต์มติชนไทยรัฐ</p>	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง 1 ในโรคที่พบได้ในผู้สูงอายุ คือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 1.โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด พบได้ร้อยละ 85 เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดสมองตีบคือ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน การสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก 2.โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองหรือภาวะเส้นเลือดในสมองแตก สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดสมองแตกหรือฉีกขาด ผู้สูงอายุควรรับประทานผัก ผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารรสเค็มจัด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เครียด และควบคุมไม่ให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง</p>
<p>Thai PBS ไทยโพสต์ M2F</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 9 ม.ค. จะเริ่มบังคับกฎหมายห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์ และถือประเทศแรกในอาเซียน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการที่ปรับตัวมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้</p> <p>-เสนอข่าว สสส., สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายลดการบริโภคไขมัน เปิดตัวเสวนา "จับตาไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้"</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักโภชนาการ ออย. กล่าวว่า หลังกฎหมายบังคับใช้ หากพบการกระทำผิด มีโทษหนัก จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน- 2 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000- 20,000 บาท แม้จะผลิตก่อนกฎหมายบังคับใช้หากสุ่มตรวจพบจะมีโทษเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนปรับฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้</p> <p>ดร.พิเชฐ อธิกวร รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารในประเทศที่ใช้วัตถุดิบไขมันจากต่างประเทศ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่อยู่ในเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม</p> <p>น.ส.ภาวดี ใจเอื้อ ผอ.สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หลังกฎหมายบังคับใช้ จะร่วมสุ่มตรวจไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ ดูการตอบรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ปราศจากไขมันทรานส์ และมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ เพื่อสนับสนุนให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ประกอบการปรับตัว</p> <p>ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เผยว่า การติดป้าย Zero Trans Fat อาจทำให้ผู้บริโภคไม่ระวังเรื่องการกินไขมัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือ มีปริมาณไขมันอิ่มตัว ทั้งนี้ FAO แนะนำปริมาณสูงสุดไขมันอิ่มตัวต่อหน่วยบริโภคต้องไม่เกิน 5 กรัมต่อมื้อ และไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อมื้อ ประชาชนควรกินอาหารให้สมดุล ออกกำลังกาย หากกินของทอด เค้ก เบเกอรี่แล้ว วันต่อไปควรกินอาหารที่ให้พลังงานต่ำลงกินผักผลไม้</p> <p>ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า จากการประชุมวิชาการ 7 องค์กรเครือข่ายเรื่องไขมันทรานส์ มีคำแนะนำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน เนื่องจากแม้ไม่มีไขมันทรานส์แต่ยังมีไขมันประเภทอื่น ๆ เช่น ไขมันอิ่มตัวที่ประชาชนต้องระวัง จึงขอให้ลดไขมันเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ สสส.จะทำงานร่วมกับ ออย.และภาคีเครือข่าย ตรวจไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ พร้อมกับให้ความรู้ข้อมูลวิชาการอย่างง่ายแก่สังคมเพื่อตัดสินใจบริโภคอย่างถูกต้อง</p> <p>ด้านผญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกุลชัย เครือข่ายลดบริโภคไขมัน และอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ระบุว่า การกินไขมันอิ่มตัวจากไขมันสัตว์ แม้ไม่ใช่ไขมันทรานส์แต่ยังมีไขมันสูง การตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไขมันไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ 5-10 ปีจะเกิดโรค จึงควรกินอาหารไทยโบราณ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและออกกำลังกายทุกวัน</p>
เว็บไซต์ประชาไท	<p>รพ.กำแพงเพชรลดปัญหาร้องเรียน</p> <p>-เสนอข่าวผญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า รพ.มีผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง 80% ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ให้มองผู้ป่วยในฐานะลูกค้าคนสำคัญ ก่อนเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมบริการ จึงแก้ปัญหาด้วยการอบรมสติในการทำงาน ทำให้ลดข้อร้องเรียนไปได้มาก ทุกคนมีความสุขและเสียสละในการทำงานมากขึ้น</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์: เดินหน้าเลี้ยวซ้าย	<p>7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ ระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากภัยบนท้องถนนช่วง 7 วันอันตรายของปีใหม่ 2562 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนแม้จะมีความพยายามป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใหม่ โดยหลักการแก้ปัญหาเชิงระบบต้องมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการ, มีแผนหลักในการดำเนินงานและบริหารงานตามแผนหลัก, มีระบบข้อมูลที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ, มีระบบการกำกับติดตามประเมินผล และมีระบบการเงินและการสนับสนุนงบประมาณ และมี 8 แผนงานสำคัญ ได้แก่ การจัดวางผังเมืองและการบริหารพื้นที่, ออกแบบการเดินทางสาธารณะ, ทบทวนแก้ไขและออกกฎหมาย รวมถึงการปฏิรูประบบการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ, กำหนดมาตรฐานยานพาหนะปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน, ถนนทุกสายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล, พัฒนาระบบการจัดการความเร็ว มีแผนการสร้างความปลอดภัย รับรู้ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชน และมีแผนงานพัฒนาระบบการดูแล เยียวยา พื้นฟูหลังเกิดเหตุ</p>
มติชน	<p>บริการสุขภาพฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับผลการศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สุวิมล เสงพัฒนา, ธิติมา พลับพลึง และสมบัติ เทศกุล เกี่ยวกับบริการสุขภาพฉุกเฉินและการจัดสรรทรัพยากร สรุปว่า ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบจัดการขนาดใหญ่ตั้งแต่ระดับชาติ-จังหวัด-อำเภอ มีเจ้าภาพ 3 ฝ่าย คือ รพ.รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิ มีการระดมทรัพยากรคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนหลายหมื่นล้านบาท บุคลากรที่ปฏิบัติงานผ่านการอบรมความรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ให้การช่วยเหลือประชาชนร่วมสองล้านรายต่อปี</p>
ข่าวสด เว็บไซต์ acnews	<p>พายุปากบี๊</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า จากรายงานของทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทที่ลงพื้นที่เยี่ยมยาจิตใจผู้ประสบภัยพายุปากบี๊ พบผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีกำลังใจและมีสภาพจิตใจที่ดี มีเพียงส่วนน้อยที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต คือ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ โดยอยู่ใน อ.ระโนด จ.สงขลา 7 ราย และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 7 ราย ทีมได้ปฐมพยาบาล ให้สุขภาพจิตศึกษา ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต หากพบกลุ่มเสี่ยงจะดูแลช่วยเหลือด้านจิตบำบัด และส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ติดตามดูแลต่อ ซึ่งต้องติดตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>คัดกรองกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตรายใหม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว 2 สัปดาห์ จึงขอแนะนำให้ดูแลช่วยเหลือกันและกัน ใช้หลักปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส. คือ ส.1 สอดส่องมองหาผู้ประสพภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ ส.2 ใส่ใจรับฟัง อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว และ ส.3 ส่งต่อ หากอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อ อสม. ในหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เป็นห่วง 3 โรคสำคัญที่อาจพบได้ช่วงน้ำลด ได้แก่ อูจจาระร่วง ฉี่หนู และโรคจากยุงลาย แนะนำรับประทานอาหารปรุงสุก ต้มน้ำสะอาด ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันโรคอูจจาระร่วง ส่วนโรคฉี่หนู ให้หลีกเลี่ยงเดินลุยน้ำ หรือสวมรองเท้าบู๊ตพร้อมให้แยกขยะเปียก-แห้ง ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งอาหารหนู และหลังน้ำลดให้สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะยุงรอบบ้าน-ชุมชน ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ที่ทุกช่อง เว็บไซต์ thaigov</p>	<p>เปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ "อาคารพักพยาบาล 7 ชั้น" และทรงเปิด "อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รพ.พหลพลพยุหเสนา" โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ข้าราชการและประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ tnamcot.com</p> <p>สวท. เว็บไซต์ thaiquote ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วันเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า วันเด็กปี 2562 นี้ องค์กรต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้ปกครองเตรียมสุขภาพของบุตรหลานให้แข็งแรง หากเป็นไข้หวัดไม่ควรไปร่วมกิจกรรมเพราะอาจแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ขอให้ล้างมือเด็กบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากจับของเล่น ก่อนหยิบจับขนม ก่อนอาหารรับประทาน เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่จากร้านที่ถูกสุขลักษณะ ขนมควรมีวันเวลาที่ผลิตแสดงไว้ชัดเจน และยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในวันเด็ก ขอให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ซึ่งในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ประชาชนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม เป็นต้น แนะนำดูแลบุตรหลาน โดยยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"</p>
<p>เว็บไซต์ maticchon.co.th</p>	<p>ห้ามนำเข้าหนังควาย</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านจุดข้ามแดนท่าเทียบเรือนครพนม-คำม่วน กล่าวถึงกรณีชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดหนังควายเค็ม หรือหนังควายเส้น ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของแขวงคำม่วน สปป.ลาว ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ยืนยันว่าหนังควายเส้นหรือหนังควายเค็มถูกประกาศเป็นรายการต้องห้าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด หากตรวจพบ จะมีการตรวจยึดตามระเบียบ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch